

Họ và tên: Nguyễn Thị Vân Tiên

Sinh ngày: 13/10/1980

Quê quán: xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Thường trú: Thôn Long Mỹ, xã Bình Long, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Chức vụ: Chuyên viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Ứng cử: Đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ngãi Khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Kính thưa quý vị đại biểu và bà con cử tri!

Tôi được cơ quan giới thiệu, được cử tri nơi công tác và cử tri nơi cư trú tín nhiệm cao, được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hiệp thương lựa chọn, giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đây là một vinh dự lớn của cá nhân, gia đình, đồng thời là cũng là trách nhiệm đối với cơ quan, cử tri và toàn thể nhân dân trong huyện.

Bản thân tôi làm công tác Mặt trận hơn 17 năm, bắt đầu từ năm 2004, trong quá trình công tác, tôi đã may mắn được tham mưu cho Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện về công tác bầu cử và tham gia trực tiếp vào công tác bầu cử ít nhất 3 nhiệm kỳ. Đồng thời cũng tham gia rất nhiều các cuộc tiếp xúc giữa đại biểu Quốc hội với cử tri, giữa cử tri với đại biểu HĐND các cấp nên bản thân cũng ý thức được trách nhiệm của người đại biểu HĐND và những mong mỏi, gửi gắm của cử tri đối với người đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân.

Là người con quê hương Bình Sơn, xuất thân trong điều kiện kinh tế khó khăn và hạn chế trong các mối quan hệ xã hội nên tôi rất quý trọng giá trị của lao động và sự nỗ lực phấn đấu của chính bản thân mình. Hiện tại là một công chức làm công tác Mặt trận có trách nhiệm tuyên truyền, vận động, tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương; chăm lo cho người nghèo; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch, vững mạnh. Với những đóng góp đó, bản thân cũng được các cấp, các ngành ghi nhận khen thưởng: được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc” và 2 lần tặng Bằng khen, được UBND tỉnh và Liên đoàn lao động tỉnh tặng Bằng khen năm 2017 cùng nhiều giấy khen của UBND huyện.

Nếu được cử tri tin tưởng, tín nhiệm bầu vào đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 bản thân tôi phải nỗ lực phấn đấu hơn nữa; tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống; tích cực nghiên cứu học hỏi, nâng cao trình độ, cập nhật kiến thức mới, chủ động tiếp cận và nâng cao kỹ năng hoạt động của người đại biểu HĐND vừa làm tốt nhiệm vụ chuyên môn.

- Đặc biệt là lắng nghe, tiếp thu, tổng hợp những tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân để phản ánh đến cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, giải quyết (*trong nhiệm kỳ 2016 – 2021 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tổng hợp 1.282 vấn đề của bà con cử tri trong huyện ý kiến, kiến nghị thuộc 8 lĩnh vực, đồng thời theo dõi việc trả lời của các cơ quan chức năng*) nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri trong huyện; tham dự đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri theo quy định; luôn gần gũi, sâu sát cơ sở, thân thiện với mọi người, thực sự là cầu nối giữa cử tri với cơ quan có thẩm quyền; tích cực tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước đến với cử tri và Nhân dân.

- Tiếp tục hướng dẫn triển khai xây dựng các mô hình nhằm nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh như mô hình “Khu dân cư 6 không”, “Hộ tộc 4 không”, “Khu dân cư thực hiện văn minh trong tang lễ và báo hiếu” ... là những mô hình tiêu biểu, nổi trội của tỉnh được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi đánh giá cao, phấn đấu đến năm 2022 các xã trong huyện về đích nông thôn mới và huyện Bình Sơn đạt huyện nông thôn mới vào năm 2024 góp phần thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh Quảng Ngãi.

- Quan tâm đến đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tổ chức vận động hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở, hỗ trợ sinh kế, hỗ trợ các trường hợp ốm đau bệnh tật, khó khăn đột xuất để các gia đình có điều kiện vươn lên trong cuộc sống. Tổ chức vận động tiếp nhận và phân phối tiền, hàng cứu trợ đến với người dân khi gặp thiên tai, dịch bệnh và sự cố nghiêm trọng xảy ra (*riêng trong năm 2020, Mặt trận các cấp trong huyện đã vận động, tiếp nhận trên 945 triệu đồng trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19; vận động trên 32,3 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 9*).

- Tham gia các hoạt động giám sát của HĐND và của Mặt trận nhằm theo dõi, xem xét việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, mà trọng tâm là những pháp luật trực tiếp liên quan đến quyền và lợi ích của công dân.

Tại hội nghị hôm nay, bản thân có cơ hội tiếp xúc, gặp gỡ quý vị đại biểu, các cô chú anh chị và lắng nghe ý kiến tham gia của tất cả mọi người. Mong rằng tất cả quý vị ủng hộ, động viên để bản thân có thêm động lực thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công, trước hết là nhiệm vụ của người cán bộ công chức, công việc hiện tại ở cơ quan với mục tiêu cuối cùng là phục vụ nhân dân, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân.

Xin cảm ơn UBND huyện, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, cảm ơn lãnh đạo địa phương đã tổ chức buổi gặp gỡ hôm nay, cảm ơn tất cả quý vị đại biểu và bà con cử tri đã dành thời gian đến tham dự hội nghị này. Kính chúc toàn thể quý vị và bà con sức khỏe, hạnh phúc và luôn thành công, may mắn trong cuộc sống.

Xin cảm ơn!